

Số: 1743 /TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

V/v giải trình ý kiến của kiểm toán

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Mã Chứng khoán: TV1

Trụ sở chính: Km9+200 Đường Nguyễn Trãi-Q.Thanh Xuân-Hà nội.

Căn cứ điểm a khoản 4 thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập giữa niên độ cho năm tài chính kết thúc 30/6/2019 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho năm tài chính kết thúc 30/6/2019 đã được kiểm toán: số 290819.011/BCTC.K17 ngày 29/8/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành có nêu ý kiến như sau:

1. "Tại thời điểm 01/01/2019 và 30/06/2019, các khoản công nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 67,9 tỷ đồng và 79,1 tỷ đồng (trong đó khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 47,9 tỷ đồng và 53,5 tỷ đồng), các khoản công nợ Phải thu quá hạn thanh toán đã có đối chiếu lần lượt là 131,4 tỷ đồng và 140,0 tỷ đồng, các khoản công nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận lần lượt là 57,3 tỷ đồng và 72,6 tỷ đồng, nợ phải trả quá hạn thanh toán có điều khoản lãi chậm trả là 47,6 tỷ đồng. Công ty chưa đánh giá đầy đủ về khả năng thu hồi của khoản công nợ đã quá hạn thanh toán. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng để đưa ra kết luận về tính hiện hữu, tính chính xác của các khoản công nợ cũng như không thể xác định được dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập, lãi chậm trả cần ghi nhận theo quy định."
2. "Tại thời điểm 01/01/2019 và 30/06/2019, trên khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty còn nhiều công trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong năm. Với những tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi không thể xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, cũng như không xác định được tính chính xác của Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 01/01/2019 và 30/06/2019 với số tiền tương ứng là 480,2 tỷ đồng và 487,8 tỷ đồng và Giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình điện trong năm của Công ty. Do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty."



Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 xin giải trình ý kiến của kiểm toán như sau:

1. Về Công nợ phải thu

Phần lớn các khách hàng của Công ty là các nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc thù các công trình Công ty thực hiện tư vấn khảo sát thiết kế là các công trình điện, với thời gian thi công lâu, nhiều gói thầu và do nhiều nhà thầu thực hiện. Do đó, công tác quyết toán và thanh lý các công trình phần lớn bị chậm so với dự kiến ban đầu. Với hơn 250 khách hàng và khoảng hơn 650 đầu mục các công trình dẫn đến việc số tiền do các chủ đầu tư giữ lại để chờ hoàn thành công tác quyết toán là tương đối lớn. Công ty đã thực hiện việc đối chiếu công nợ với hầu hết các khách hàng (với tỷ lệ tính trên giá trị công nợ phải thu là 84%) và đang rất tích cực hoàn thiện các thủ tục để thu hồi các khoản công nợ này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã hỗ trợ Công ty trong công tác thu hồi công nợ bằng việc gửi công văn đến các đơn vị trong tập đoàn và một số đơn vị ngoài tập đoàn yêu cầu hỗ trợ thanh toán công nợ tồn đọng cho Công ty. Trên cơ sở đánh giá các khoản công nợ phải thu, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với số tiền là 43,88 tỷ đồng.

2. Về Chi phí dở dang

Các công trình do Công ty thực hiện thường kéo dài nhiều năm. Trong một dự án có rất nhiều hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, các hợp đồng được ký kết có thể gói đầu nhau hoặc cũng có các hợp đồng khác hạng mục cùng triển khai song song với nhau. Từ trước đến nay, Công ty thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo đầu mục công trình. Hiện nay, Công ty đã và đang triển khai việc quản lý chi phí theo hợp đồng công việc của từng công trình. Việc tách chi phí dở dang các công trình đầu kỳ theo từng hợp đồng là công việc tương đối phức tạp cần có thêm thời gian do các công trình kéo dài nhiều năm và các hợp đồng cho một công trình phần lớn thực hiện gói đầu hoặc song song với nhau, hồ sơ tài liệu lưu trữ có khối lượng lớn cần được sắp xếp lại theo từng đầu mục hợp đồng và thực hiện lưu trữ điện tử và ứng dụng phần mềm.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 về ý kiến của kiểm toán nêu trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019

Kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

Trân trọng./ *ĐD*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P4.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Nguyễn Hùng